
 
 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก 
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของจังหวัดสุราษฎรธ์านี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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1. นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
น าหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เพื่อรับฟังปัญหาจากส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน  
ตามโครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 

 
 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม  :  นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                     

น าหัวหน้าส่วนราชการและผู้ เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือรับฟังปัญหา                                   
จากส่วนราชการ ผู้น าท้องที่  ท้องถิ่น และพ่ีน้องประชาชน ตามโครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”                               
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  :  โดยมีนายสุเชาว์ โทมูสิก นายอ าเภอพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการระดับอ าเภอ ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสภาพปัญหา                     
ความต้องการของพ้ืนที ่เมื่อวันที่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 ผลจากการมีส่วนร่วม  :  โดยในช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ                     
ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และพ่ีน้องประชาชนได้ร่วมกันลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
เรื้อรัง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 401 ช่วง กม.ที่ 57 และ กม.ที่ 63 สายตะกั่วป่า - สุราษฎร์ธานี                    
ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จากนั้นได้รับฟังปัญหาความต้องการพื้นที่ ซึ่งมีประเด็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหา                
การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและเพ่ือการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่ทุกต าบล  

 
 การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  :  จากการลงพ้ืนที่ เยี่ยมเยือนและ

พบปะจากส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และพ่ีน้องประชาชน และรับฟังการรายงานสภาพความเป็นจริง               
ในพ้ืนทีใ่นครั้งนี้ ส่งผลให้ทางคณะผู้บริหารของจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไดล้งพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่
เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ                           
ได้รับทราบปัญหา และจะน าไปพิจารณาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ต่อไป พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายแก่ส่วนราชการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอ าเภอพนม โดยเน้นย้ า                         
ให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ท างานเป็นทีม หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มีความรักสามัคคี ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
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2. นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มอบหมายให้นายบันดาล  สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.)  ครั้งที่ 1/2567   

 
 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม  :  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนา

และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.)  ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566                  
ณ ห้องตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  :  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ                         

และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (กรอ.) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมเสนอแนวคิด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง เพ่ือหารือและติดตามสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ การค้า                                      
และการลงทุน ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ด้านต่างๆ ในจังหวัด                      
สุราษฎร์ธานี  ซึ่ง กรอ. ถือเป็นกลไกส าคัญในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง 
 

 ผลจากการมีส่วนร่วม  :  กรอ.สุราษฎร์ธานี ร่วมให้ข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาโคลนในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 
เพ่ือช่วยในการท่องเที่ยวทางน้ าในทะเลสาบสงขลา โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง               
และติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือวางแผนพัฒนาและพิจารณาแผนงาน/โครงการ
ขับเคลื่อนโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef และติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยว
ตามรอยเส้นทางหลวงปู่ทวด/เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
 

 การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  :  จากการประชุมดังกล่าว                      
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการวางนโยบายในเรื่องการผลักดันโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย (Sriwichai Beef) รวมทั้งได้ติดตามผลการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                 
โคขุนศรีวิชัยจังหวัดพัทลุง และติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือวางแผนพัฒนาและ
พิจารณาแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef  
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3. นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มอบหมายให้นายมนตรา  พรมสินธุ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 

โครงการท่าเทียบเรือ (ส่วนท่าเทียบเรือ B และ C) ของบริษัท เอ็น พี มารีน จ ากัด 
 

 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม  :  จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม                       
แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมิน
ทางเลือกโครงการ โครงการท่าเทียบเรือ (ส่วนท่าเทียบเรือ B และ C) ของบริษัท เอ็น พี มารีน จ ากัด 

 
 สรุปข้อมูลของผู้ มีส่วนร่วม  :  นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                       

ได้รับมอบหมายจากนายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา                 
และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการท่าเทียบเรือ (ส่วนท่าเทียบเรือ B และ C) ของบริษัท เอ็น พี มารีน 
จ ากัด  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน 
ประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมประชุม โดยก าหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.                     
ณ โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 ผลจากการมีส่วนร่วม  : ส าหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความเห็นของประชาชน

กรณี บริษัท เอ็น พี มารีน จ ากัด มีความประสงค์ต้องการปรับปรุงท่าเทียบเรือ B และ C ให้สามารถรองรับ
การขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และรองรับเรือ ขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้ ในการด าเนินการ
ดังกล่าว จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไปมาเป็นขนส่ง
ก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG) รองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส จึงเข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน                            
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง
เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2563 ว่าด้วยการขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้                     
ท่าเทียบเรือเกิน 500 ตันกรอส ให้สามารถใช้ท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้ โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นการด าเนินการ บนท่าเทียบเรือเดิมไม่มีการขยายหรือสร้างใหม่แต่อย่างใด 
 

 การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  :  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชน 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว และได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับทราบข้อมูลการด าเนินโครงการที่ถูกต้อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
โครงการ 
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4. นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มอบหมายให้นายบันดาล  สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันสู่มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก 
 

 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม  : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง และศูนย์บริการ
วิชาการร่วมด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกร เรื่องการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคม สภาเกษตรกร ชาวเกษตร และประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

 
 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  :  นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้         

นายบันดาล  สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้
เกษตรกร เรื่องการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
และศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้การปลูกปาล์มน้ ามัน และการจัดการธาตุอาหาร
อย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกร โดยโครงการครั้งนี้ ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 600 คน ซึ่งจัดขึ้น                      
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องแกรนบอลรูม 9-10 โรงแรมบรรจงบุรี 

 
 ผลจากการมีส่วนร่วม  : ส าหรับโครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกร เรื่อง การเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน 

จัดขึ้นเ พ่ือเกษตรกรปาล์มน้ ามันโดยเฉพาะ มีการบรรยายให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ เชี่ยวชาญ                                   
และมีประสบการณ์โดยตรง วิทยากร เริ่มด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย อาจารย์ประจ าโครงการ
จัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี                                 
และผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ต่อด้วย คุณตริน พงษ์เภตรา ประธานอุตสาหกรรม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ดินและพืช                      
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ ามัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากต่อด้วย
ในช่วงบ่ายเสวนาเรื่อง พันธุ์ปาล์ม การจัดการสวนปาล์ม การก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การเข้าสู่มาตรฐาน
ต่างๆ ตามมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออกปาล์มน้ ามัน ด าเนินรายการ โดย คุณนารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์ ผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน คุณวิชนีย์ ออมทรัพย์สิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คุณบรรเจิด เนตรมณี รองประธานกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน (RSPO) สหกรณ์นิคมพนม จ ากัด และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจ าโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 
 การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  :  ตลอดการบรรยายเกษตรกร                     

ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันได้รับความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามัน โดยน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่เกษตร
ของตนเอง สามารถท าได้โดยใช้วิธีต่างๆ เช่น เลือกใช้พันธุ์ปาล์มที่มีผลผลิตสูง การดูแลรักษาแปลงปลูก                         
ให้เหมาะสม การให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การจัดการโรคและแมลงที่เป็นอันตรายต่อปาล์ม และการให้น้ าในปริมาณ                     
ที่เหมาะสมตามความต้องการของพืช นอกจากนี้อาจจะมีมีเทคโนโลยีอาจจะมีที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต เช่น การใช้
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการเพ่ิมผลผลิต                         
ในเครือข่ายการเกษตรของปาล์มน้ ามันได้ด้วย แต่ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม                   
และสังคมด้วย 
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